

## กระทิง ยูรีเทน เค-5000

น้ำมันเคลือบแข็ง โพลียูรีเทน สำหรับภายใน-นอก(ได้ร้อมแคตสองถึง)

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	กระทิง ยูรีเทน เค-5000 เป็นน้ำมันเคลือบแข็ง โพลียูรีเทน ชนิดเงา ระบบ 1 ส่วนผสม สำหรับภายใน-นอก(ได้ร้อมแคตสองถึง) ที่อาศัยความชื้นทำให้แข็งตัวเงางาม ไขว่รอยไม่ไต่สายงามโดดเด่น ทำให้พื้นผิวไม้ที่เคลือบมีความแข็งแรงเงางาม ทนต่อการขีดถูและขีดขีด ทนต่อความร้อนและสารเคมีต่างๆ การดูแลทำความสะอาดง่าย		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	* ทนต่อรอยขีด การตัดโค้ง แร่งกระแทก * ทนต่อความร้อนและสารเคมีต่างๆ * ให้ความเงางาม * ทำความสะอาดง่าย		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	* พื้นปาร์เก้ พื้นไม้โด้ และพื้นไม้ต่างๆ ไม้เนื้อแข็ง พื้นสนามในร่ม พื้นรางโบว์ลิ่ง และพื้นฟลูโรสลาส * งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ไม้เนื้อแข็ง โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ชั้นวางของ หน้าต่าง วงกบ * งานเคลือบพื้นคอนกรีต		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
• ความหนาของฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
• ความหนาของฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
• ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	0
เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี			
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	: โพลียูรีเทน ระบบ 1 ส่วนผสม : เงา : สีใส : 35-40% : 0.5 - 1 ชั่วโมง : 4 - 6 ชั่วโมง : 1 - 2 วัน : มากกว่า 23 องศาเซลเซียส		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	: แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น : กระทิง ยูรีเทน ทินเนอร์ เค-45 ควรใช้ทินเนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากทินเนอร์ชนิดอื่นอาจไม่สามารถละลาย และเกิดการจับตัวเป็นก้อนได้ (ผสมทินเนอร์ 20 - 25% หรือตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน) : พื้นผิวไม้ควรมีความชื้นไม่เกิน 14% โดยน้ำหนัก : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะและชั้น ควรลบด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาดก่อนทาทั้งในและเที่ยว : สำหรับการผสมเพื่อใช้การพ่น ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2 มิลลิเมตร แรงดัน 3 - 4 atm : หลีกเลี่ยงการใช้แชลแลค หรือแลกเกอร์ซีลเลอร์ มาทาเป็นรองพื้น เพราะจะทำให้เกิดการกลลหรือพองหลังจากการทากระทิง ยูรีเทนได้ : ถ้าต้องการย้อมสีไม้ ไม่ควรย้อมสีด้วยสีหรือแชลแลค เพราะสีจะไปขวางกั้นการยึดเกาะระหว่างโพลียูรีเทนกับเนื้อไม้ ทำให้เกิดการหลุดลอกได้ง่าย		
<b>ระบบการทาสี</b>	: พื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : ถ้าเป็นไม้ที่เคลือบด้วย กระทิง ยูรีเทน ไว้ก่อน ให้สังเกตดูว่าฟิล์มสีเก่ายังติดอยู่ ไม่มีการแตกกล่อนของแผ่นฟิล์ม ให้ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ และทำความสะอาดจนหมดคราบสกปรกและฝุ่น ก่อนเคลือบผิวไม้ : พื้นผิวที่มีเชื้อรา และโรคราน้ำค้าง พื้นที่ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ล้างด้วยน้ำ และปล่อยให้แห้ง : ถ้ามีการลอกกล่อนของแผ่นฟิล์ม หรือเป็นสารเคลือบผิวชนิดอื่นๆ ให้ขัดสีที่เคลือบผิวออกทั้งหมดจนถึงเนื้อไม้เดิม แล้วทำความสะอาดก่อนต่อไป * ชนิดของสีรองพื้น * เบเยอร์ วูดซีลเลอร์ มี-2000 สำหรับพื้นผิวไม้มียาง จำนวน 1 เที่ยว * เคลือบผิวไม้ จำนวน 2-3 เที่ยว * กระทิง ยูรีเทน เค-5000 จำนวน 2-3 เที่ยว		
<b>การเก็บรักษา</b>	: เก็บไว้ในภาชนะประมาณ 1 ปีในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไวกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม : อย่ายสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง : การผสม การล้างแปรงให้ใช้กระทิง ยูรีเทน ทินเนอร์ เค-45 เท่านั้น : รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หลังจากเทออกมาใช้ และต้องใช้ให้หมดกระป๋อง อย่ายเหลือเก็บทิ้งไว้ มิฉะนั้น กระทิง ยูรีเทน จะแข็งตัวในขวด		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 0.46 ลิตร, 0.875 ลิตร, 3.5 ลิตร		